

Ngõ dân Việt sang Cambodia bán của đũa

Tác Giả: NV

Thứ Bảy, 29 Tháng 9 Năm 2012 06:25

"... lũ của nhi u nh t vào kho ng tháng 8, 9 âm l ch do n c lũ v ng p đũa và cũng là mùa của sinh tr ng, phát tri n nh t."

AN GIANG (NV) - Do của đũa Việt Nam bán đ c giá vì nhi u ng i tiêu th , các ng dân p Vĩnh Hòa (xã Vĩnh H i Đông, huy n An Phú, t nh An Giang) đã sang t n Cambodia thuê đũa ru ng đũa t l p b t của đũa.



Ngõ dân xã Vĩnh H i Đông, huy n An Phú, chu n b l p đũa của đũa.
(Hình: SGTT)

Theo báo Sài Gòn Ti p Th (SGTT) vào tháng 8 âm l ch - khi con n c t th ng ngu n đũa v l p loáng ru ng đũa. Thì "ban ngày p Vĩnh Hòa, Vĩnh An này r t khó tìm đàn ông, thanh niên trai tráng trong nhà, b i ai cũng lo chuy n m u sinh mùa lũ."

Báo này d n l i ông Hu nh Công Ph ng, phó ch t ch xã Vĩnh H i Đông, cho bi t: "Xã có trên 113 h dân làm ngh đũa t l p của quanh năm, t p trung nhi u nh t t hai p Vĩnh Hòa, Vĩnh An."

SGTT cho hay, "Con của đũa Việt H i Đông có quanh năm, do ng dân thuê đũa Việt Cambodia đũa t l p. Ông Võ Thanh V n, ng i có h n ch c năm s ng b ng ngh đũa t l p của đũa Việt Vĩnh Hòa, cho bi t nhi u năm nay, ông thuê đũa xã Pung Xăng, huy n Brây Chusa, t nh Tà Keo m i năm 12 tri u đũa đũa t của."

Báo SGTT k : "Ngay sau T t Nguyễn Đán, nh ng ng i làm ngh đũa t l p của đũa a ph ng chu n b ng c đũa b t đũa u cho niên v làm ăn m i. Tuy nhiên, lũ của nhi u nh t vào kho ng tháng 8, 9 âm l ch do n c lũ v ng p đũa và cũng là mùa của sinh tr ng, phát tri n

Ngũ dân Việt sang Cambodia bắt cua đồng

Tác Giả: NV

Thứ Bảy, 29 Tháng 9 Năm 2012 06:25

nhất.”

SGTT dẫn lời các ngư dân ở xã Vĩnh Hòa, với 100 chiếc lồng cua, mỗi ngày có thể bắt được từ 20-30kg cua đồng. Ông Lê Văn Lên, người có thâm niên hàng chục năm làm nghề bắt cua đồng bên đất Campuchia, cho biết từ mỗi ngày ông bắt khoảng 400 cái lồng cá đồng thu được từ nh Tà Keo (Cambodia) thu hoạch từ 50-60kg cua đồng.”

“Xã Vĩnh Hòa ở Đông trong xã hơn 120 hộ dân làm nghề bắt lồng cua kích thước, có khoảng 100 hộ dân thuê đồng ở Campuchia để làm ăn quanh năm. Còn lại, người dân bắt cua ở các đồng trong tỉnh như: Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên...”

“Do đồng phía bên trong hơn, nên có thể bắt được cua quanh năm. Mình thuê mỗi năm 12 triệu đồng, sau đó người ta quy định ‘ranh giới’ khu vực cho phép bắt cua, nếu vượt ra ngoài thì họ phạt,” ông Văn nói.

Văn theo SGTT, “Thông thường, mỗi lồng cua được bắt khoảng 100 chiếc. Mỗi cua có thể là 100g vàng đồng, hoặc khoai mì cắt khoanh rồi cho vào lồng bắt xuống đáy nước. Mỗi lồng cua có thể bắt suốt mùa, hoặc chỉ bắt vài hôm rồi đi nơi khác, tùy vào lồng cua nhiều hay ít. Mỗi chuyến đi bắt cua của người dân kéo dài từ 3 giờ khuya đến 3-4 giờ chiều, sau đó mang cua về bán cho chợ xã.”

“Ông H., một chủ xã của đồng ở Vĩnh Hòa ở Đông, cho biết từ mỗi ngày có khi cần từ vài tấn cua là chuyến tháng, nhất là vào tháng 8, 9 âm lịch. Theo ông H., cua ‘xô’ (lồng cân ngang) được mua với giá khoảng 10,000 đồng/kg, nếu cua lồng thì cao hơn, khoảng 20,000 đồng/kg.” (KN)